



ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

ตามที่ เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา และดำเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเมืองชัยภูมิ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๘๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความ เหมาะสมกับ ตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม ทุกภาค (๓๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ
๑	นางสีนวล ศิริรวม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน กองคลังเทศบาลตำบลโคกสูง	๗๒	๘๑	๘๒.๘๓	๒๓๕.๘๓	๗๘.๖๑

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกรายใด มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือกดังกล่าว ผู้สอบคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้วได้

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโคกสูง จะแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการสอบคัดเลือก และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้นจริง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายดำ คุ่มกุดขม้น)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง